



รายงานผลการดำเนินโครงการ depa idol คัดเลือกบุคคลและหน่วยงานคุณธรรมพันธุ์ดี

“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”

ตามที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้เข้าร่วมการประเมินเป็นองค์กรคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมินของกรมการศาสนาในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งการประเมินแบ่งออกเป็น ๙ ขั้นตอน ๓ ระดับ คือระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้เข้าร่วมการประเมินในระดับคุณธรรมต้นแบบ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรคุณธรรม เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าว คณะกรรมการองค์กรคุณธรรม จึงได้ดำเนินโครงการ depa idol คัดเลือกบุคคลและหน่วยงานคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เพื่อสรรหาบุคลากรของสำนักงานฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตโดยยึดหลัก พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานที่ได้รับคัดเลือก และสร้างขวัญกำลังใจตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ นั้น

บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานคุณธรรมพันธุ์ดีเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการองค์กรคุณธรรมจึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

จำนวนผู้สมัคร

มีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นบุคคลคุณธรรมพันธุ์ดีทั้งสิ้น 11 ราย คือ

ประเภทบุคคลพันธุ์ดี		
ชื่อ - นามสกุล	สังกัด	ผู้เสนอ
นางสาวพรพิมล คำมณี (จูน)	GBDi	นางสาววิชา บัญชู (เตย)
นางนภัสวันต์ พสุทิพย์ (บี๊ว)	GBDi	นางสาววิชา บัญชู (เตย)
นางสาวณัฐพัชร์ เศรษฐเสถียร (นัจจิ่ง)	GBDi	นางสาววิชา บัญชู (เตย)
นางวนิดา บุญภิรักษ์ (นก)	ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์	นางรัชณี เอี่ยมฐานนท์ (นี)
นายเตชินท์ อุ่ทอง (ก๊วง)	ส่วนกลยุทธ์และงบประมาณ	นางสาวประพร เคนวิเศษ (ครีม)
นายปฐมภูมิ ผลนาค (แซงค์)	ส่วนส่งเสริมการลงทุน	นายอริยุชย์ ศิริชาติ (กาย)
นายบุญทวี ดวงนิราช (เจตต์)	ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน	ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
นายคมกฤษ บุคดีเลิศ (แจ่ง)	ส่วนบริการกลางและพัสดุ	กลุ่มงานบริหารสำนักงาน
นางสาวศาริฎา เบ็ญอาหลี (ซาญา)	สาขาภาคใต้ตอนล่าง	นายพรชัย หอมชื่น (อ้อด)

นางสาวศิริประภา ประภากรเกียรติ (กระเด็น)	สาขาภาคอีสานตอนกลาง	นายพรชัย หอมชื่น (อืด)
นายหมะ ดวงนามล (อือบ)	ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ	นางสาวอรฉัตร เลียงพิบูลย์ (อืด)

และมีหน่วยงานที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นหน่วยงานคุณธรรมพันธุ์ดีทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน

ประเภทหน่วยงานพันธุ์ดี	
ชื่อหน่วยงาน	ผู้เสนอ
ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล	นางสาวเกศรี สีสาศรีบรรจง (หนึ่ง)
ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน	ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน
ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล	นางสาวกนกวรรณ ทางทอง (โป)

การคัดเลือก

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานคุณธรรมพันธุ์ดี ใช้วิธีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการองค์กรคุณธรรม เป็นผู้ให้คะแนน โดยให้คะแนน จากคุณเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ในแต่ละด้าน กรรมการแต่ละท่านสามารถให้คะแนนได้สูงสุด 4 คะแนน พิจารณาจากหลักฐานที่ผู้สมัครส่งเข้ามา ซึ่งมีผู้สมัครส่งหลักฐานเข้ามาทั้งในรูปแบบวิดีโอและเขียนรายงาน โดยบุคคลคุณธรรมพันธุ์ดีจะคัดเลือกจากบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก และหน่วยงานคุณธรรมพันธุ์ดีจะคัดเลือกจากหน่วยงานเดียวที่ได้คะแนนการคัดเลือกสูงสุด

ผลการพิจารณา

จากการคัดเลือกของคณะกรรมการ ได้บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก ดังนี้

	สรุปคะแนนรวม	ลำดับ
นายคมกฤษ บุตดีเลิศ (เจ๋ง)	91	1
นายเตชินท์ อู่ทอง (กุ๊ง)	84	2
นางสาวพรพิมล คำมณี (จูน)	83	3
นายบุญทวี ดวงนิราช (เจตต์)	83	3

และมีหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานคุณธรรมพันธุ์ดี คือ ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล

ภาพการให้รางวัลประกาศนียบัตร

ประเภทบุคคลคุณธรรมพันธุ์ดี



นายคมกฤษ บุคดีเลิศ



นายเตชินท์ อู่ทอง (รับแทน)



นางสาวพรพิมล คำมณี



นายบุญทวี ดวงนิราช

ประเภทหน่วยงานคุณธรรมพันธุ์ดี



ส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล รับโดยรักษาการณผู้จัดการส่วนบริหารและพัฒนาบุคคล